

Số: 31 /TB-CAT-PV28

Tây Ninh, ngày 05 tháng 6 năm 2013

P. BCXB biên tập đưa tin lên

THÔNG BÁO

Công, mục phòng chống
tội phạm.

Gương điển hình nhân dân phát hiện, tố giác,
dũng cảm truy bắt tội phạm tháng 5/2013

Trong tháng 5/2013 trên địa bàn tỉnh đã có 15 người dân trực tiếp truy bắt 09 vụ/ 16 đối tượng trộm cắp, cướp giật, sử dụng chất ma túy trái phép được Ban Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng đột xuất.

Trong đó: Thị xã Tây Ninh: 06 người dân bắt 02 vụ cướp giật, 01 vụ trộm; huyện Dương Minh Châu: 01 người dân, bắt 01 vụ cướp giật; huyện Tân Châu: 04 người dân bắt 01 vụ trộm xe mô tô, 01 vụ cướp giật; huyện Châu Thành: 01 người dân bắt 01 vụ trộm, 01 vụ sử dụng chất ma túy; huyện Tân Biên: 02 người dân bắt 01 vụ cướp giật; huyện Trảng Bàng: 01 người dân bắt 01 vụ trộm cắp tài sản. Điển hình các vụ mà lực lượng nòng cốt của phong trào và nhân dân đã có tinh thần cảnh giác và truy bắt tội phạm gây án, cụ thể là:

Vụ thứ 1: Vào khoảng 23h00 ngày 10/05/2013, tại nhà trọ Hoa Dầu thuộc Khu phố 1, Thị trấn Châu Thành do anh Phạm Nguyễn Phước Thành làm quản lý, có 04 đối tượng vào nghỉ trọ. Nhận thấy các đối tượng trên có nhiều biểu hiện nghi vấn nên sau khi sắp xếp phòng nghỉ cho 04 đối tượng, anh Thành liền thông báo cho Công an Thị trấn Châu Thành tiến hành kiểm tra lưu trú các đối tượng có biểu hiện không bình thường nên mời các đối tượng về trụ sở làm việc và thử test nhanh ma túy. Kết quả cả 04 đối tượng đều dương tính với que thử ma túy tổng hợp. Qua làm việc các đối tượng Nguyễn Hoàng Huy, SN: 1990, ngụ KP 3, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, Trương Văn Tình, SN: 1986, ngụ ấp Tua Hai, xã Đồng Khởi, huyện Châu Thành, TN, Nguyễn Tuấn Linh, SN: 1989, ngụ ấp Bến Trường, xã Hảo Đức, huyện Châu Thành, TN, Huỳnh Khắc Điền, SN 1995, ngụ: Ấp Cầu, xã Tân Phong, huyện Tân Biên, Tây Ninh khai nhận trước đó sử dụng ma túy tổng hợp. Hiện Công an Thị trấn Châu Thành lập hồ sơ xử lý các đối tượng trên.

Vụ thứ 2: Vào khoảng 08 giờ sáng ngày 16/5/2013, Công an xã An Hoà nhận được tin báo của nhân dân tại khu vực chợ An Hoà có 01 đối tượng đặc điểm là nữ, dáng người lùn, mặt có nhiều vết chàm đen, có biểu hiện nghi vấn trộm cắp tài sản (móc túi). Nhận được tin báo, Ban chỉ huy Công an xã An Hoà đã phân công 02 đồng chí Võ Thanh Tâm, là Công an viên thường trực Công an xã An Hoà và đồng chí Trần Sang Trọng là dân quân tự vệ xã An Hoà đến hiện trường để theo dõi, bắt đối tượng khi thực hiện hành vi phạm tội. Qua thời gian theo dõi đối tượng cho đến gần 10 giờ cùng ngày thì đối tượng đi xung quanh chợ An Hoà nhưng vẫn chưa thực hiện được hành vi phạm tội. Đối tượng ra lấy xe mô tô biển số 51L7-4649 và điều khiển đến khu vực chợ mới Trảng Bàng, thuộc thị trấn Trảng Bàng, huyện Trảng Bàng. Mặc dù đã chuyển sang địa bàn khác, nhưng 02 đồng chí rất nhanh trí

vừa bám theo vừa điện về báo cáo với chỉ huy Công an xã và được sự đồng ý cho bám theo và liên hệ với Ban chỉ huy Công an thị trấn Trảng Bàng kịp thời đến hỗ trợ. Khoảng 30 phút sau, 02 đồng chí thấy đối tượng đến một quầy bán rau, củ, quả của một người đàn bà tên Nguyễn Thị Ngoan, sinh năm: 1977, ngụ ấp An Khương, xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng. Lợi dụng người bán hàng không để ý, đối tượng đã đưa tay vào túi nhựa màu xanh của chị Ngoan (túi dùng để đựng tiền của chị) lấy đi một xấp tiền bỏ vào túi áo khoác định tẩu thoát. Đối tượng vừa thực hiện xong hành vi phạm tội thì bị 02 đồng chí áp sát vào và bắt quả tang.

Qua làm việc đối tượng khai tên là Nguyễn Thị Thủy, sinh năm: 1974, ngụ ấp Nhon Hoà 2, xã Đức Hoà Thượng, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An và khai nhận hành vi vừa mới trộm tiền của chị Ngoan. Người và tang vật, 02 đồng chí giao cho Công an thị trấn Trảng Bàng lập biên bản hành vi phạm tội quả tang về tội trộm cắp tài sản và chuyển cho cơ quan CSĐT Công an huyện tiếp tục điều tra xử lý. Kiểm tra số tiền trên người của đối tượng như sau: Tiền trong túi áo khoác là 19.604.000 đồng (mười chín triệu sáu trăm lẻ bốn nghìn đồng), tiền trong túi quần là 1.860.000 đồng (một triệu tám trăm sáu mươi nghìn đồng).

Vụ thứ 3: Lúc 08 giờ 20 phút, ngày 15/05/2013, anh Phan Minh Thiện, sinh năm: 1986 ngụ: Tổ 2, ấp 4, xã Trà Vong, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh đang ngồi trước nhà thì nghe có tiếng động lạ bên nhà anh Phan Minh Hải, sinh năm: 1983. Khi anh Thiện nhìn sang phía sau nhà anh Hải thì thấy 01 thanh niên lạ mặt vừa lột chiếc găng tay ra còn tay kia cầm bó rau muống.

Nhà anh Hải không có ai nên anh Thiện qua xem và hỏi thì thanh niên đó trả lời “bẻ rau muống về cho thờ ăn”. Thấy có dấu hiệu nghi vấn nên anh Thiện kiểm tra xung quanh thì phát hiện phía sau hàng rào nhà anh Hải có các đồ vật gồm: Ti vi, bếp ga, máy vi tính xách tay, ... Khẳng định đây là các đồ vật mà đối tượng vừa lấy trộm, đang chuẩn bị tẩu tán nên anh Thiện truy hô, đuổi bắt. Do bị phát hiện nên đối tượng nhanh chóng lẫn trốn trong rẫy mía, mía ở gần đó. Trong lúc truy theo đối tượng, anh Thiện dùng điện thoại báo tin cho anh Hải và Công an xã Trà Vong. Sau khi nhận tin báo của anh Thiện, Công an xã Trà Vong nhanh chóng đến hiện trường và tổ chức triển khai lực lượng huy động khoảng 40 người dân ấp 4, xã Trà Vong bao vây xung quanh rẫy mía truy tìm đối tượng nhưng không có quả.

Anh Phan Vĩnh Thụy, sinh năm: 1988, ngụ: Tổ 06, ấp Suối Ông Đình, xã Trà Vong, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh nghe anh Thiện truy hô nên dùng xe mô tô chở anh Thiện truy tìm đối tượng xung quanh khu vực rẫy mía. Khoảng 20 phút sau, anh Thiện và Thụy phát hiện được đối tượng nên tiếp tục vừa truy hô vừa đuổi bắt. Bị phát hiện đối tượng tiếp tục lẫn trốn trong rẫy mía và thay đổi quần áo nhằm né tránh sự phát hiện của lực lượng Công an xã và nhân dân.

Tiến hành lục soát trong cánh đồng rẫy mía, khoảng 60 phút sau, chính anh Thụy và Thiện đã phát hiện đối tượng đang lẫn trốn nên đã truy hô cùng với lực lượng Công an xã và nhân dân ấp 4, xã Trà Vong khống chế bắt giữ đối tượng.


Tại trụ sở Công an xã đối tượng khai tên Trần Văn Duyên, sinh năm: 1987, ngụ: ấp Sân Bay, xã Tân Phong, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. Do mới ra tù về tội trộm cắp tài sản không có tiền tiêu xài, nên đã đột nhập vào nhà anh Hải để lấy trộm tài sản, sau đó anh Thiện phát hiện và bị bắt giữ. Kiểm tra về đối tượng, Công an xã

đã thu giữ 01 xe mô tô, 02 điện thoại di động của đối tượng để gần khu vực nhà của anh Hải. Vụ việc Công an xã đã chuyển giao hồ sơ và đối tượng cho Công an huyện Tân Biên tiếp tục thụ lý.

Vụ thứ 4: Vào khoảng 23 giờ 30 phút ngày 19/5/2013 tại khu vực Bờ kè rạch Tây Ninh thuộc tổ 11, khu phố 1, phường 2, thị xã Tây Ninh có 01 đôi nam, nữ gồm: Lê Bình An (Nam), sinh năm: 1992, ngụ: Ấp Thuận An, xã Trường Mít, Dương Minh Châu, Tây Ninh và Nguyễn Kim Ngân (nữ), sinh năm: 1994, ngụ: Khu phố 3, Phường 1, Thị xã Tây Ninh, đang ngồi nói chuyện với nhau thì có 01 thanh niên đi bộ từ hướng đoạn bờ kè cầu Thái Hòa tới chỗ đôi nam nữ, bắt chuyện làm quen và bất ngờ người thanh niên rút từ trong người ra 01 con dao Thái Lan dài khoảng 29 cm màu trắng kề vào cổ anh Lê Bình An khống chế và bắt chị Nguyễn Kim Ngân lấy trong túi quần của anh An 01 điện thoại di động hiệu Sam sung Galaxy và lấy của chị Ngân 01 điện thoại hiệu Nokia (Trung Quốc) đưa cho người thanh niên, sau khi lấy được 02 chiếc điện thoại di động, tên thanh niên bỏ chạy về hướng Cầu sắt - đường Yết Kêu - thuộc khu phố 2- phường 2 - thị xã Tây Ninh, anh An và chị Ngân cùng đuổi theo phía sau và tri hô cướp, cướp...lúc đó có một số thanh niên đang đi chơi bằng 03 xe mô tô gồm có: Nguyễn Hoài Thương, sinh năm: 1995, ngụ: Hiệp Nghĩa, Hiệp Ninh, thị xã Tây Ninh; Lê Quốc Vinh, sinh năm: 1995, ngụ: Hiệp Lễ, Hiệp Ninh, thị xã Tây Ninh; Ngô Thanh Bình, sinh năm: 1995, ngụ: khu phố 1, phường 4, thị xã Tây Ninh; Phạm Ca Li, sinh năm: 1994, ngụ Hiệp Bình, Hiệp Ninh, thị xã Tây Ninh; nghe tiếng truy hô "cướp" của anh An và chị Ngân, anh Phạm Ca Li điều khiển xe mô tô rượt đuổi theo tên thanh niên và dùng xe mô tô tông thẳng vào người tên thanh niên cướp tài sản, làm cho đối tượng té ngã xuống đất, cùng lúc đó anh Phạm Ca Li và các anh đi cùng gồm: Thương, Vinh, Bình đã xông đến khống chế, bắt giữ đối tượng chuyển giao cơ quan Công an.

Tại Công an phường 2, đối tượng bị bắt khai tên: Phạm Lê Châu Linh, sinh 1996, hiện ngụ: Khu phố 3, Phường 1, Thị xã Tây Ninh, do không có tiền tiêu xài nên đã thực hiện hành vi cướp tài sản như nói ở trên thì bị truy đuổi và bị bắt quả tang.

Vụ thứ 5: Vào khoảng 12 giờ 30 phút ngày 26/05/2013 chị Trịnh Thị Hồng Nga sinh năm 1978 ngụ ấp 2, xã Suối Dây, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh điều khiển xe mô tô biển số 70K1-01614 chở phía sau là Trịnh Thị Thuý Liễu sinh năm 1992 là em ruột của chị Nga đi từ thị trấn Tân Châu về xã Suối Dây, khi đi đến khu vực vườn cao su (tỉnh lộ 795) thuộc ấp 4, xã Suối Dây thì bị Huỳnh Minh Sang sn 1993 ngụ tổ 4 ấp Hội Thắng, xã Tân Hiệp, Tân Châu, Tây Ninh điều khiển xe mô tô biển số 70K3-7329 đi phía sau cùng chiều bất ngờ vượt lên và áp sát bên phải giật chiếc giỏ xách bên trong có 01 điện thoại di động, 01 đồng hồ đeo tay và một số tài sản khác của chị Liễu đang ôm trong lòng và tăng ga bỏ chạy, chị Liễu truy hô, nhờ giúp đỡ. Lúc này các anh Trần Minh Hiếu, sinh năm 1997, Lê Ngọc Ân sinh năm 1990, cùng ngụ ấp 4, xã Suối Dây, huyện Tân Châu, Tây Ninh và anh Đặng Nguyễn Quân sinh năm 1988 ngụ ấp 4, xã Suối Ngô, huyện Tân Châu, Tây Ninh đang đi 2 xe mô tô trên đường nghe thấy nên lập tức đuổi theo truy bắt đối tượng Sang, đối tượng Sang điều khiển xe mô tô chạy vào trong lô cao su hòng tẩu thoát, với tin thần kiên quyết truy bắt đối tượng các anh đuổi theo khoảng 1 km thì đuổi kịp và bắt đối tượng Sang cùng chiếc giỏ xách giao cho Công an xã Suối Dây tiếp tục làm rõ.

Trên đây là tấm gương dũng cảm của lực lượng nòng cốt phong trào và nhân dân tham gia truy bắt, bắt giữ tội phạm trong tháng 5/2013 trên địa bàn tỉnh, đã được Công an tỉnh khen thưởng đột xuất. Công an tỉnh Tây Ninh xin thông báo đến các thành viên trong Ban chỉ đạo phong trào Tỉnh; Báo Tây Ninh, Đài Phát thanh và Truyền hình Tỉnh; Ban chỉ đạo phong trào các huyện, thị xã biết để nhân rộng các gương quần chúng dũng cảm, mưu trí, kiên quyết truy bắt tội phạm nhằm phát động mạnh mẽ phong trào nhân dân tham gia tố giác, truy bắt tội phạm góp phần bảo vệ ANTT ở địa phương. 

Nơi nhận:

- Thành viên BCD phong trào tỉnh;
- Báo Tây Ninh;
- Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh
- BCĐ phong trào huyện, thị xã;
- Đ/c Giám đốc CA tỉnh;
- Phòng PX15;
- CA các huyện, thị xã;
- Lưu VT, PV11, PV28.

**KT GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Đại tá Phạm Văn Cao